



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
6 พฤศจิกายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บางกอกโพสต์, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ ( สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, thebangkokinsight, bangkokbiznews, infoquest, thaiPBS, acnews, springnews, thaigov, thailandplus, mcot, nationtv)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 (ศปก.สร.) เห็นชอบลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV และเห็นชอบรูปแบบการกักตัวในพื้นที่ท่องเที่ยวเฉพาะ (Exclusive Travel Area-ETA) โดยจะอยู่ในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนดไว้ไม่ปะปนกับผู้คนภายนอก หากกักตัวครบกำหนดสามารถไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสามารถรับมือได้หากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบลดระยะเวลากักตัวเหลือ 10 วัน ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น จีน เวียดนาม ใต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการพบว่า การกักตัว 14 วัน และ 10 วัน ความเสี่ยงไม่แตกต่างกันมากนักภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ขณะที่ สปค. ได้ศึกษาข้อมูลการกักตัวที่ผ่านมาในกลุ่มผู้เดินทางจากประเทศเดียวกัน 77 ราย และกลุ่มที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น กатар์ คาร์ซัคสถาน รวม 458 ราย โดยออกแบบตรวจหาเชื้อในช่วงวันที่ 1-3, 7-9 และ 11 ควบคู่กับการตรวจแอนติบอดี พบว่า ติดเชื้อในช่วง 10 วันแรกเท่านั้น ส่วนหลัง 10 วันพบเพียง 1 ราย แต่ตรวจเลือดพบแอนติบอดี แสดงว่าติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อต่ำเมื่อออกจาก ASQ เบื้องต้นกำหนดเป็นพื้นที่ส่วนกลางก่อน โดยมีมาตรการติดตามตัวด้วยแอปพลิเคชัน หรือกรณีอาจเกิดปัญหาจะโทรสอบถามอาการ สำหรับผู้ดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกัน โดยจะให้ไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งการควบคุมโรค สถานพยาบาล ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับ เบื้องต้นมี 10 จังหวัด ทั้งนี้ จะนำเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป สำหรับมาตรการใน ASQ ได้ทบทวนจากกรณีหญิงฝรั่งเศส พบว่ามาตรการที่วางไว้ดีอยู่แล้ว แต่ต้องให้สถานบริการที่เป็น ASQ ทำตามอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเข้าร่วมรายการ “Amazing Thailand ชิตี้ รั้น..มันส์ ฟินเวอร์” ว่า การจัดกิจกรรมยังต้องคุมเข้มใน 3 กลุ่มหลักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ ต้อง Check In – Out ไทยชนะ ก่อนและหลังเข้าสถานที่แข่งขัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, changmainews, thailandplus, nationtv, thaiquote, tnnthailand, thaipbs)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดแท็กซี่สาธารณะ จัดโดย ททท. และ บ. แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จก. เพื่อผลักดันให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 19 ผู้ประกอบการหรือผู้ขับรถแท็กซี่ควรมีการป้องกัน โดยทำความสะอาดรถทุกวันก่อนนำออกให้บริการและหลังให้บริการ เน้นพื้นผิว 5 จุดเสี่ยงผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่จับบริเวณประตูที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่ง ที่เท้าแขน และ กระจกภายในรถ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% รวมทั้งจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการ ในกรณีที่พบผู้โดยสารมีอาการไข้ ไอ จาม และไม่สวมหน้ากาก ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้งดเช่ารถและไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้ ขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ เช่น รถร่วมบริการ รถโดยสาร MRT BTS Airport Rail Link ควรทำความสะอาดในจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เป็นประจำด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือสสจ.ทั่วประเทศประสาน อสม. และ อสต.ทุกพื้นที่ ทุกชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, thaipbs, mcot, thailandplus, thebangkokinsight, tnnthailand, mthai, newtv, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, thansettakij, sanook, acnews, kapook, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย มาจากฝรั่งเศส 2 ราย เยอรมัน 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย อังการี 1 ราย ทั้งหมดเข้าพัก State Quarantine และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,810 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย และจากสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 861 ราย รักษาหายเพิ่ม 11 คน รวมหายป่วยสะสม 3,623 ราย อยู่ระหว่างรักษา 128 ราย และเสียชีวิต 59 ราย อยู่อันดับที่ 148 ของโลก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยโพสต์

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงกรณีการพูดคุยทางโทรศัพท์ของนายกฯ กับ นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่า ประเทศเมียนมาขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยเหลือเรื่องของการจัดการโควิด 19 ทั้งการส่งเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค อุปกรณ์ทาง

## ประเด็นข่าว

การแพทย์และของอุปโภคบริโภค เงินบริจาค รวมถึงการประสานแรงงานเมียนมาที่อยู่ในไทยให้กลับประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัด กทม. มีการจัดทำเว็บ Bkk COVID-19 ใช้คัดกรองแรงงานข้ามชาติ จะเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ 6 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งจะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ โรงงาน ตลาด และ ASQ ใช้ หากพบความผิดปกติ สำนักอนามัยจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและติดตามผลต่อไป

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.รวม.ต่างประเทศและการค้าฮังการีติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง7)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า วันที่ 4 พ.ย. นายเปเตอร์ ซิยาร์โท รมว.การต่างประเทศและการค้าฮังการี ซึ่งตรวจพบเชื้อโควิด 19 ได้เดินทางกลับฮังการีแล้วตั้งแต่ 17.00 น. ด้วยเที่ยวบินของรัฐบาลฮังการี จากการเข้าเยี่ยม นายเปเตอร์ ขณะพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร เจ้าตัวยังไม่ทราบสาเหตุที่ติดเชื้อโควิด 19 เพราะไม่แสดงอาการป่วย โดยก่อนหน้าเดินทางมาไทยทราบว่ามีการกักเฝ้าระวังประเทศในแถบอาเซียนเท่านั้น ส่วนภารกิจที่ต้องหารือกับนายกฯ สามารถใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ หรือรอให้หายดีก่อนค่อยกลับมาหารืออีกครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ ยืนยันว่า นายเปเตอร์ ซิยาร์โท รมว.ต่างประเทศและการค้าฮังการี ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ไม่ได้ติดเชื้อในไทย แต่ตรวจพบว่าติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ขณะที่คณะทำงานทั้งหมดของรัฐมนตรียังการีซึ่งมีผลตรวจโควิด 19 เป็นลบ ได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว เมื่อเวลา 13.58 น. วันที่ 5 พ.ย.

#### 2.พนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.ประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองนพ.สสจ.ตาก แฉลงว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ในเมียนมา โดยเฉพาะรัฐกะเหรี่ยง ตรงข้าม 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ยังคงมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น เช่น จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด มีผู้ป่วยสะสม 77 ราย และเมื่อ 4 พ.ย. พบผู้ป่วยวันเดียว 7 ราย ในจำนวนนี้มีพนักงานขับรถที่มารับการตรวจตัวอย่างในเขตไทยระหว่างเข้ามารับส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนไทย - เมียนมา หรือจุดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 บ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด

-นพ.ชอเทมิ หัวหน้าควบคุมพื้นที่กักกันจุดส่วนเมียวดี แจ้งว่า สาธารณสุขเมียนมาได้รับแจ้งจากทางแพทย์ไทยว่าที่ด่านพรมแดนพบคนขับรถยนต์ขนส่งสินค้าเข้ามาเขตไทย มีเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขเมียนมาได้นำตัวบุคคลทั้ง 3 รักษาที่รพ. จ.เมียวดี แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ขณะนี้สามารถจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ใน อ.แม่สอด ได้แล้ว ในชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รพ.แม่สอดได้ค้นหาและตรวจประมาณ 8,000 กว่าราย ทั้งหมดผลออกมาเป็นลบ ส่วนการนำรถสินค้าจากประเทศเมียนมาเข้าประเทศไทย ได้จัดการพื้นที่เฉพาะบริเวณลานสะพานมิตรไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าสู่ประเทศไทย ประชาชน จ.ตาก และใกล้เคียง สามารถเข้ามาท่องเที่ยว อ.แม่สอดและน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผางได้ตามปกติ

#### 3.คกก.โรคติดต่อ จ.นครพนม เลือกปฏิบัติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-นายสุวิทย์ จันทร์หาว รองผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานการประชุมคกก.โรคติดต่อ จ.นครพนม โดยพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2563 และอนุญาตให้รถบรรทุกรับ-ส่งสินค้ากับสปป.ลาว ภายใน 16 ชม. (แบบมีการพิกัดคืน) ของ บ. คำม่วนซิเมนต์ จก. และบ.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จก. ดำเนินการได้หลังทั้ง 2 บริษัทนำเสนอแผนการดำเนินงานในการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้ารายอื่นไว้วางใจเป็นการเลือกปฏิบัติ และคกก.ไม่มีการอัปเดตข้อมูล เนื่องจาก จ.มุกดาหาร อนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ได้ถึง 72 ชม. ผู้ประกอบการพยายามให้ คกก.นครพนมพิจารณาการขยายระยะขนส่งสินค้าแต่ไม่มีเสียงตอบรับ และยังอนุญาตให้รถบรรทุกสินค้าบางประเภทเท่านั้น ขณะเดียวกัน มีผู้บริหาร สสจ.นครพนม บางคนพิจารณาเงื่อนไขหรือหลักการเฉพาะที่เป็นคุณต่อตนเอง และหลังโรคระบาดผ่อนคลายเป็นยังไม่คลายมาตรการ

#### 4.ความคืบหน้าหญิงฝรั่งเศสติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, nationtv)

-นายณภดล ขวามะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นพ.วีระศักดิ์ ล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย นายอภิเดช พรหมคุ้ม สสอ.เกาะสมุย และคณะแพทย์พยาบาล รพ.เกาะสมุย ร่วมกันมอบดอกไม้ให้กับหญิงชาวฝรั่งเศส อายุ 57 ปี ที่รักษาโรคโควิด 19 หายแล้วและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ โดยให้กลับไปกักตัวที่บ้านอีก 30 วัน มีแพทย์ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว จึงอยากให้เห็นในพื้นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะสมุย

#### 5.นโยบายเทอร์เวลบับเบิล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ระบุว่า เตรียมเจรจากับสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เพื่อผลักดันการทำทราเวลบับเบิล จับคู่กับประเทศหรือเมืองของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งเป้าตั้งจากจีน 22 มณฑลที่ปลอดภัยเป็นระยะเวลา

## ประเด็นข่าว

มากกว่า 150 วัน ซึ่งมีประชากรไม่ต่ำกว่า 800 ล้านคน มาเที่ยวไทย โดยจะประสาน สธ. ถึงแนวทางปฏิบัติก่อนเสนอให้ ศบค.และ ครม.เห็นชอบ หวังว่าครม.จะอนุมัติก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2564

### 6.นักท่องเที่ยว STV กลุ่มแรกจากจีนกักตัวครบแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-วันนี้ นักท่องเที่ยววีซ่าประเภทพิเศษ STV จากเชียงใหม่ กลุ่มแรก 39 คน ที่กักตัวที่โรงแรมรอยัลเบลยูจา ย่านสุขุมวิท ตั้งแต่ 20 ต.ค. ครบกำหนดกักตัว 14 วันแล้ว จากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สองครั้ง ไม่พบผู้ติดเชื้อ สามารถออกไปท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยมีตำรวจท่องเที่ยวให้คำแนะนำระหว่างใช้ชีวิตในเมืองไทยให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เผยว่า นักท่องเที่ยว STV ที่พ้นกักตัวแล้วบางส่วนจะไปเที่ยวทะเล แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาไทยต่อเนื่อง แต่ททท.ยังคงรับเดือนละ 1,200 คน ไปจนถึงสิ้นปี

### 7.จับ 16 คนไทยหนีโควิดจากเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-จ.ตาก ตรวจจับคนไทย 16 คน หลบหนีข้ามแดนผิคม. มาจากเมียนมา บริเวณเขตหมู่บ้านช่องแคบ ไกล่ริมตลิ่งแม่น้ำเมย ติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา นำไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจ ทั้งหมดทำงานอยู่ในบ่อนพนันออนไลน์ที่เมียนมา ซึ่งมีการระบาดของโควิด19 อย่างหนัก จึงหนีกลับไทย จนท.นำส่งสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, จส.100, newtv, infoquest, xinhuathai, thebangkokinsight, theguardian, straitstimes)

- WHO เตือนว่า จำนวนผู้ติดเชื้อในยุโรปกำลังเพิ่มขึ้นมาก และจำนวนผู้เสียชีวิตก็กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- จีน ประกาศห้ามผู้ที่เดินทางจากอังกฤษ เบลเยียม และฟิลิปปินส์ เดินทางเข้าประเทศ และตั้งแต่ 6 พ.ย. ผู้ที่เดินทางจากไทย สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และเยอรมนี จะต้องแสดงผลตรวจ nucleic acid test และผลตรวจเลือดหาแอนติบอดี เพื่อแสดงว่าปลอดเชื้อโควิด 19 ก่อนขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 48 ชม. รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศจีน และยังกำหนดมาตรการเดียวกันนี้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มีผลตั้งแต่ 8 พ.ย. นี้
- อินเดีย พบผู้ป่วยใหม่ 50,210 ราย ในช่วง 24 ชม. เป็นสถิติผู้ป่วยใหม่เกิน 5 หมื่นรายครั้งแรกในรอบ 12 วัน
- ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 1,000 ราย เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 เดือนที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น หลังจากรัฐบาลผ่อนคลามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
- กัมพูชา สมเด็จฯ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ประกาศกักตัวหลังได้พบกับ นายเปเตอร์ ชียาร์โท รมว.ต่างประเทศและการค้าฮังการี ส่วนชาวกัมพูชา กว่า 600 คน ที่สัมผัสติดต่อกับรมว.ต่างประเทศและการค้าฮังการี มีผลตรวจโควิด 19 เป็นลบ
- อิตาลี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,505 ราย เตรียมบังคับใช้เคอร์ฟิว
- ออสเตรเลีย ลงนามข้อตกลง 2 ฉบับ เพื่อซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 40 ล้านโดส มูลค่าประมาณ 33,345 ล้านบาท สร้างความมั่นใจว่าชาวออสเตรเลียจะได้รับวัคซีนในปี 2564 ขณะที่พื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดรอบใหม่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่ 6 แล้ว
- เดนมาร์ก จะกักจัดมิงค์ 17 ล้านตัวหลังมีการกลายพันธุ์ของโควิด 19 และแพร่สู่คน
- สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อ 102,591 ราย หลังการเลือกตั้งสหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติติดเชื้อรายวันสูงสุด
- รัสเซีย พบผู้ป่วย 19,768 ราย ใน 24 ชั่วโมง เป็นสถิติรายวันสูงสุด ขณะที่รัฐบาลยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหม่
- อิตาลี ใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศระหว่าง 22.00 - 5.00 น. มีผลบังคับใช้ 5 พ.ย. - 3 ธ.ค. โดยให้ห้างสรรพสินค้าปิดบริการในวันหยุด ปิดบริการโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถานที่รวมกลุ่มกลางแจ้ง
- แคนาดา กระตุ้นให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยที่มีความหนา 3 ชั้น พร้อมแผ่นกรอง เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด 19
- ฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า อาจสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดภายในเดือน พ.ค. 2564 แต่หากวัคซีนไม่เพียงพอกับความต้องการ อาจล่าช้าออกไปเป็นช่วงปลายปี 2564
- อินโดนีเซีย เตรียมเดินทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยโควิดพลัดถิ่นจากเหตุน้ำท่วมภายในประเทศ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเอง โดยลำพังได้
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันเดียว 571,308 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 48,993,139 ราย เสียชีวิต 1,238,727 ราย และรักษาหาย 34,955,054 ราย

### ยกระดับบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (thebangkokinsight, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, one31, acnews, nationtv, Newtv,)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "ยกระดับบัตรทอง 4 บริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่" ว่า การพัฒนาบัตรทองมี 4 ระบบบริการเพิ่มเติม คือ 1.การรักษาปฐมภูมิที่ใดก็ได้ในเครือข่ายบัตรทอง 2.ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปปรับใบส่งตัว 3.ผู้ป่วยมะเร็งรักษาโดยตรงที่รพ.เฉพาะทางและไม่แออัด และ 4.ประชาชนได้รับสิทธิทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ โดยผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.ที่อาคารไม่หนัก

## ประเด็นข่าว

สามารถเข้าหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ ตั้งแต่ 1 พ.ย. และตั้งเป้าปี 2565 จะครอบคลุมทั่วประเทศ กรณีผู้ป่วยในไม่ต้องมีใบส่งตัว เริ่มในเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 1 พ.ย. ตั้งเป้าภายในปี 2565 ครอบคลุมทั้ง 12 เขตเช่นกัน กรณีโรคมะเร็งตรวจและรักษาได้ทุกพร.ที่มีความพร้อม ไม่ต้องรอคิว สำหรับ รพ. ที่ลงทะเบียนไว้ เริ่ม 1 ม.ค. 2564 ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนกรณีใช้บริการได้ทันทีเมื่อแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สปสช.กำลังเร่งยกระดับเรื่องฐานข้อมูล พร้อมให้บริการได้ 1 ม.ค. 2564 เช่นกัน

### งบประมาณ สปสช.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ntiontv.)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีประธานชมรมแพทย์ชนบทโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ล่าช้า ทำให้รพ.ขาดสภาพคล่อง เนื่องจากรมว.สธ.ไม่ยอมลงนาม ว่า เรื่องงบประมาณ สปสช. ยืนยันทำตามระเบียบปฏิบัติ ทั้งนี้ ในการประชุมบอร์ด สปสช. มีวาระเรื่องการรับรองงบประมาณ สปสช. ปี 2564 อยู่แล้ว โดยกระบวนการส่งเรื่องเสนอบอร์ด ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการของ สปสช.ก่อน จากนั้นจึงจะเสนอบอร์ดได้ และจะมีการประชุมบอร์ด สปสช. เดือนละ 1 ครั้ง

### โรคอุจจาระร่วง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพฯธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, Thailandplus, bluechipthai

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ที่มาจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และการสัมผัสผู้ป่วยหรือสิ่งของที่มีเชื้อแล้วนำเข้าปาก ผู้ปกครองควรดูแลเรื่องอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิด เลือกรับประทานอาหารโดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” หากป่วยเลือกอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก แกงจืด ซดเชยสารน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียด้วยน้ำเกลือแร่ หากมีอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์

### โรคไข้หวัดใหญ่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรุงเทพฯธุรกิจ, thailandplus, js100

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคไข้หวัดใหญ่มีการระบาดทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและหนาว ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 มีอาการคล้ายกัน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได้ ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ และเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคและป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

### รับมือฝุ่น PM2.5

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. กล่าวว่า ที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม. ได้หารือเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 โดย กทม.จะจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็กของ กทม. 297 ศูนย์ รวม 1,000 กว่าห้อง และห้องเรียนเด็กเล็กชั้นอนุบาลในโรงเรียนสังกัด กทม. 437 แห่ง รวมถึงจะจัดห้องปลอดฝุ่นส่วนกลางในทุกโรงเรียนสำหรับเป็นที่ให้เด็กหรือผู้ปกครองรับกลับบ้าน ให้เสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้ สำหรับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของ กทม. 20 แห่ง ขณะนี้ติดตั้งครบทั้งหมดแล้วจะเริ่มใช้วันที่ 17 พ.ย. รายงานค่าฝุ่นละอองในสวนสาธารณะแบบเรียลไทม์

### คืบหน้าการรักษาผู้บาดเจ็บจากท่อส่งแก๊สระเบิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (thailandplus, มติชน, สยามรัฐ, acnews)

-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 กล่าวถึงความคืบหน้าการรักษาผู้บาดเจ็บจากกรณีท่อส่งแก๊สระเบิด ที่ จ.สมุทรปราการ ว่า ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว 54 ราย ยังรักษาตัวที่ รพ. 21 ราย ในจำนวนนี้ อาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 2 ราย ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาวะปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

### เตือนภัยพายุก่อน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เชียงใหม่นิวส์

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่าประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโคนี ช่วงวันที่ 5 - 7 พ.ย. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งขณะฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งอย่าอยู่ใกล้วัตถุสูง และงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อเหนี่ยวนำไฟฟ้า หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่า ให้รีบปฐมพยาบาลโดยใช้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือหากบริเวณนั้นมีเครื่อง AED ก็สามารถใช้เพื่อช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

### โรค RSV

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว น.พ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ระบุ ได้รับรายงานว่ามีเด็กป่วยด้วยโรค RSV เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 5-6 ราย แต่ยังไม่ทันหออผู้ป่วยตามที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียล และยังไม่มีมีการประกาศปิดโรงเรียนใน จ.นครราชสีมา

### ข่าวปลอมยารักษาปอดเป็นไวรัส

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaipbs

-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข่าวในสื่อออนไลน์ว่าห้ามกินยาพาราเซตามอลชื่อ P/500 เพราะมีไวรัสแมคซูโปนเป็นอันตรายถึงตาย ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากแมคซูโปไวรัสเป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห่ง ประชาชนสามารถเข้ายาได้อย่างปลอดภัย ออย.ได้ควบคุมอย่างเข้มงวด หากพบยาใดไม่ปลอดภัยจะเรียกเก็บคืนทันที ขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อและอย่าแชร์



## ประเด็นข่าว

ข้อความดังกล่าวซึ่งเป็นข่าวเท็จที่นำกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง

**ข่าวปลอม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, JS100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง สมุนไพรงูปลาหลดใช้รักษาโรคมะเร็ง กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ มีเพียงการศึกษาคุณสมบัติการต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

**นศ.พยาบาลร้องเรียนมหาวิทยาลัยขึ้นค่าเทอม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, tnnthailand, One31, nationtv

-เสนอข่าว นักศึกษาพยาบาล ปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เนชั่น จ.ลำปาง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ มหาวิทยาลัยปรับขึ้นค่าเทอมสูงกว่า 200,000 บาท ไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ว่าค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 520,000 บาท ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไข

**โรคไข้หวัดใหญ่ H1N2**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว หน่วยงานสาธารณสุขแคนาดา แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N2 หนึ่งในสายพันธุ์ไข้หวัดหมู โดยถือเป็นผู้ป่วยยืนยันรายแรกของประเทศ

**สำนักงานนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

